

THÔNG BÁO
Kết quả giải quyết tố cáo

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kết luận số 221/KL-UBND ngày 24/9/2018 về “*Nội dung tố cáo đối với ông Trần Công Cây, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Quảng Ninh*”.

Theo quy định của pháp luật về tố cáo và theo yêu cầu của người tố cáo là các ông, bà đại diện Ban liên lạc E371 Hải Phòng – Quảng Ninh (có danh sách gửi kèm theo), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thông báo kết quả giải quyết tố cáo nêu trên như sau:

I. Kết quả xác minh các nội dung tố cáo

1. Đối với nội dung tố cáo ông Trần Công Cây cố tình không công nhận những người lao động của huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng được tăng cường lực lượng lao động cho tỉnh Quảng Ninh vào tháng 10 năm 1978 để thành lập Trung đoàn tự vệ E371 tại công trường thủy lợi Quất Đông, thành phố Móng Cái là TNXP; không tôn trọng, không công nhận hồ sơ danh sách do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng bàn giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; tìm mọi cách cản trở, trì hoãn, kéo dài; không chấp hành chỉ đạo tại Công văn số 575/TB-BNV ngày 29/01/2016 của Bộ Nội vụ; coi thường Ban chỉ đạo TNXP các cấp, tùy tiện tuyên bố người được, người không, không để ai tham gia, giải thích.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu và các ý kiến phát biểu tại các buổi làm việc ngày 01/6/2018 và ngày 08/6/2018, nội dung tố cáo trên là không có căn cứ vì:

- Sau khi tiếp nhận danh sách 222 người (đợt 1) và 34 hồ sơ bổ sung (đợt 2) do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cung cấp, Hội Cựu TNXP tỉnh đã kịp thời thông báo tới các địa phương và mời các đối tượng có tên trong danh sách tham gia các buổi gặp mặt đối thoại trực tiếp tại các địa phương: Hải Hà, Quảng Yên. Thành phần các buổi gặp mặt đối thoại gồm đại diện Phòng Nội vụ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban chỉ đạo Hội Cựu TNXP cấp Tỉnh, cấp Huyện. Qua các buổi đối thoại đã xác minh rõ đối tượng TNXP của E371 Quất Đông. Kết thúc các buổi làm việc có biên bản công nhận danh sách những người là TNXP và những người không đủ điều kiện là TNXP E371 Quất Đông. Sau khi kết thúc các đợt rà soát, xác minh, Hội Cựu TNXP tỉnh đã có văn bản gửi Sở Nội vụ kết quả xác minh đối tượng TNXP theo quy định. Việc tổ chức đối thoại, xác minh đối tượng TNXP của Hội Cựu TNXP tỉnh đảm bảo về trình tự, thủ tục theo đúng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và